
‘ยุทธพล’ ฉุน คนลักลอบทิง้สารเคมีเพชรบุรี สั่ง

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา-อากาศ หวงความปลอดภัย

ประชาชน ลั่น! หาตัวใหเจอ อยาใหมีอีก

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. กลุมชาวบานจากตําบลหนองชุมพล และหนองชุมพลเหนือ เขารองเรียน

กรณีเหตุลักลอบทิง้กากอุตสาหกรรมมาฝังกลบในพื้นที่ ตอนายยุทธพล อังกินันทน ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรองหัวหน าพรรคชาติไทยพัฒนา ณ ศูนยประสานงานพรรคชาติ

ไทยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี

โดยเบื้องตน ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ สัง่การสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 8 ประสานงานสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

เพชรบุรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยนําตัวอยางดินที่ปนเป้ือนและน้ําจากแหลงน้ําในพื้นที่ไป

ตรวจสอบ และตรวจวัดคุณภาพอากาศดวยชุดตรวจวัดฯภาคสนาม และหลอดตรวจจัดปริมาณกาซ (Gas Detector

Tube) พบวาบางจุดมีปริมาณกาซแอมโมเนียสูงเกินคาความปลอดภัยตอประชาชน แตเมื่อตรวจวัดกาซทางดานทาย

ลมของเขตพื้นที่ที่มีการลักลอบฝังกลบกากอุตสาหกรรม ทัง้ 4 จุด พบวามีปริมาณกาซแอมโมเนียอยูในคาความ

ปลอดภัย หรือในบางจุดตรวจไมพบ

นายยุทธพล กลาววา เรื่องน้ีถือเป็นเรื่องใหญที่ตองดําเนินการตรวจสอบอยางจริงจัง เพราะการนํากากอุตสาหกรรม

ซึ่งถือเป็นสารพิษอันตราย มาลักลอบทิง้ในพื้นที่ชุมชน ถือเป็นการจงใจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและสิ่งแวดลอม
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เบื้องตนไดรายงานไปยังนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และได

รับมอบหมายดําเนินการแกไขปัญหากับสํานักงานสิ่งแวดลอมและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ โดยถือเป็นวาระ

ดวน

“ในฐานะที่ผมเป็นคนเพชรบุรี จะไมยอมใหใครมากระทํามักงายจนกอใหเกิดอันตรายกับพี่น องประชาชนรวมจังหวัด

ของผมแบบน้ีเด็ดขาด เรื่องน้ีจะตองมีคนรับผิดชอบ เพราะหากสารเคมีปนเป้ือนลงไปในแหลงน้ํา จะเกิดความเสีย

หายมากกวาน้ี ตอไปน้ีผมจะเป็นคนลงพื้นที่สุมตรวจดวยตัวเอง ขอใหหนวยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพิ่มความเขม

งวดในการทํางานดวย อยาใหมีเรื่องแบบน้ีเกิดขึ้นอีก” นายยุทธพล กลาวในที่ประชุมหลังเรียกประชุมดวนทุกหนวย

งานที่เกี่ยวของ


